



ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

<http://nsw-rsc.ricethailand.go.th>

54 หมู่ 2 ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง นครสวรรค์ 60000 โทร 056-802644

ปีที่ 11 ฉบับที่ 10 เดือน กรกฎาคม ปี 2560

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายสุวิทย์ เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศูนย์เรียนรู้และฟาร์มชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง นครสวรรค์ โดยนายธนาคม จงจิริระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งศูนย์ฯ ร่วมจัดคลินิกเมล็ดพันธุ์ ให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่มาขอรับคำปรึกษาแนะนำเรื่องข้าว รวมทั้งประชาสัมพันธ์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ทางศูนย์ฯ ผลิต และจำหน่าย



เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายโอภาส ประภัสโร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวคุณภาพ GAP และการขอรับรองระบบการผลิตในรูปแบบกลุ่ม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยร่วม อำเภอหนองบัว นครสวรรค์ โดยมีเกษตรกรที่ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ในพื้นที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้

อ่าน "ฉลาก" ก่อนใช้

"ไม่ต้องอ่านหรอก มีภาพนอน แสดงว่าใช้ฆ่านอนแน่ๆ"

"ให้ใช้แค่ถ้วยเล็กๆ เนียนะ แมลงจะตายเหรอ ดูลี น้ายังใสๆ อยู่เลย ใส่อีกเยอะๆ ให้ชุนกว่านี้ แมลงจะได้ตาย"

"แพ้ยฆ่าแมลงเหรอ ทำให้อาเจียนเลย เดียวก็หาย"

เกษตรกรหลายท่านอาจมีความเข้าใจแบบนี้ ในการใช้สารเคมีทางการเกษตร จึงละเลยที่จะอ่านฉลากบรรจุภัณฑ์เคมีที่ซื้อมาใช้ ซึ่งบางครั้งท่านอาจเข้าใจผิด และทำให้การใช้สารเคมีไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร และเกิดอันตรายต่อตัวผู้ใช้เอง

"ฉลาก" บรรจุภัณฑ์สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด จะมีรายละเอียดในเรื่องที่**ผู้ใช้สารเคมีต้องรู้**เพื่อการใช้สารอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ เช่น

- **ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสาร** : กลุ่มสารเคมี ชื่อสามัญของสารเคมี เลขทะเบียนวัตถุอันตราย เพอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ ที่อยู่ของผู้ผลิตจำหน่าย แถบสีแสดงความเป็นพิษของสารเคมี ฯ

- **ประโยชน์ของสารเคมี** : แมลงศัตรูข้าวชนิดใด ช่วงวัยใด และโรคข้าวชนิดใด ที่สารชนิดนี้ใช้ป้องกันกำจัดได้

- **วิธีการใช้** : อัตราการใช้สารเคมีต่อน้ำที่ถูกต้อง และช่วงเวลาที่ใช้สาร

- **การเก็บรักษา และคำเตือน** : คำแนะนำการเก็บสารเคมีที่ถูกต้อง วิธีการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย การเกิดพิษจากสารเคมี และวิธีแก้พิษเบื้องต้นที่ถูกต้อง เพราะ**มีสารเคมีบางชนิด ห้ามทำให้ผู้ได้รับพิษอาเจียนก่อนพาไปพบแพทย์**

เพราะฉะนั้น ก่อนใช้สารเคมีทุกครั้ง ต้องอ่าน **"ฉลาก"** เพื่อดูข้อมูลเบื้องต้นก่อนใช้ เพื่อการใช้สารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์บริการชาวนา โทร 056-802644 ในวันและเวลาราชการ

เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์ฯ ผลิตจำหน่าย

พันธุ์	ชั้นพันธุ์ / ราคา(บาท) / กก.	การจำหน่าย
ปท1(ฝน59) *ลดราคาไม่มีส่วนลด	ขยาย / 14 บาท /กก.	มีจำหน่าย
ปท1(แล้ง60)	ขยาย / 17 บาท /กก.	มีจำหน่าย
ขมล105	ขยาย / 21 บาท /กก.	มีจำหน่าย



ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ 54 ม.2 ต.กลางแดด อ.เมือง นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ โทรสาร 056-802644 e-mail :nsw_rsc@rice.mail.go.th